



เอกสารประกอบตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
ประจำปี ๒๕๖๗
ด้านที่ ๒ : การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

ตัวชี้วัดที่ ๗
ร้อยละของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
ประจำปี ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เอกสารที่แนบ

(๑) สรุปรายชื่อบุคลากร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

(นายทัต วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าดิง

ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา ประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

(๑) สรุปยอดบุคลากร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

มีพนักงานส่วนตำบล / พนักงานครู จำนวน ๔๙ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒๗ คน ที่ปฏิบัติงานจริงรวมทั้งสิ้น ๗๖ คน

ที่	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายทัต	วังเมือง	ปลัด อบต.ป่าตึง	ได้รับการอบรม
๒	น.ส.ศุจิรัตน์	โสภณ	รองปลัด อบต.ป่าตึง	ได้รับการอบรม
สำนักปลัด อบต.				
๓	นางธัญนิภาญจน์	นิลคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	ได้รับการอบรม
๔	นางนภัทธิญา	วัชรอภิเดชากุล	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ได้รับการอบรม
๕	นายวิโรจน์	คำแสน	นักทรัพยากรบุคคล	ได้รับการอบรม
๖	นายอมรชัย	ยอดธรรมศร	นิติกร	ได้รับการอบรม
๗	นางสุพิน	ศิริยานนท์	นักจัดการงานทั่วไป	ได้รับการอบรม
๘	น.ส.กนกพร	โกชนพันธ์	นักวิเคราะห์ฯ	ได้รับการอบรม
๙	น.ส.มัตติกา	จินทาพูน	นักพัฒนาชุมชน	ได้รับการอบรม
๑๐	นายธรรมบุญ	กันทะวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ได้รับการอบรม
๑๑	นายประดิษฐ์	อุษา	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ได้รับการอบรม
๑๒	นายจารุวัฒน์	รักพอ	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	ได้รับการอบรม
๑๓	นางลิลาวรรณ	คิดอ่าน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ได้รับการอบรม
๑๔	น.ส.ศนิษา	ยีนยงแสน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ได้รับการอบรม
๑๕	น.ส.เสาวณี	น้อยกอ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ได้รับการอบรม
๑๖	นายสุพจน์	อุปสาแก้ว	พนักงานขับรถยนต์	ได้รับการอบรม
๑๗	นายเจริญ	เงินปา	พนักงานดับเพลิง	ไม่ได้รับการอบรม
๑๘	นายวุธ	พงษ์เกตุ	พนักงานดับเพลิง	ได้รับการอบรม
๑๙	นายสมมาตร	จันอิน	พนักงานขับรถยนต์	ไม่ได้รับการอบรม
๒๐	นายบุรินทร์	วิบูลสิริพร	พนักงานขับรถยนต์	ไม่ได้รับการอบรม
๒๑	นางพัชรี	เปี่ยมตาชู	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	ได้รับการอบรม
๒๒	นายกวี	คู่แก้ว	พนักงานขับรถยนต์	ได้รับการอบรม
กองคลัง				
๒๓	นางธรียา	หลียา	ผู้อำนวยการกองคลัง	ได้รับการอบรม
๒๔	น.ส.สุริรัตน์	ชุ่มมงคล	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	ได้รับการอบรม
๒๕	นางปรีชญานันท์	พิงคะสัน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง	ได้รับการอบรม
๒๖	น.ส.รัชพรรณ	หรรษา	นักวิชาการพัสดุ	ได้รับการอบรม
๒๗	นางนันทิศา	เหลื่องเลิศหล้า	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.	ได้รับการอบรม
๒๘	น.ส.พรณี	พรหมทะ	นักวิชาการคลัง	ได้รับการอบรม
๒๙	น.ส.สาริกา	ปิ่นมา	นักวิชาการเงินและบัญชี	ได้รับการอบรม
๓๐	น.ส.วารุณี	จับใจนาย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ได้รับการอบรม
๓๑	นายเทพกร	สายศร	เจ้าพนักงานพัสดุ	ได้รับการอบรม
๓๒	น.ส.สุภาพรรณ	ก้างออนตา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	ได้รับการอบรม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๓๓	น.ส.ปิมปาร จันทะวงค์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ได้รับการอบรม
๓๔	นางสาวภาวิณี สุฉายา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ได้รับการอบรม
๓๕	นางณชญาดา จารุมนี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ได้รับการอบรม
๓๖	นายธนาวัฒน์ เงินปา	ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ	ได้รับการอบรม
กองช่าง			
๓๗	นายจำรัส ปิงยอง	วิศวกรโยธา	ได้รับการอบรม
๓๘	นายธรรมบุญ เรือคำ	นายช่างโยธา	ไม่ได้รับการอบรม
๓๙	นางสรณจิต สมฟองทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ได้รับการอบรม
๔๐	นายบุญนพ กันตี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ได้รับการอบรม
๔๑	นายสมรรถชัย อุษา	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ได้รับการอบรม
๔๒	นายวสันต์ ชุ่มเมืองเย็น	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ได้รับการอบรม
๔๓	นางหทัยรัตน์ เรืองปัญญา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ได้รับการอบรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม			
๔๔	นายอุเทน เกษสุตาภรณ์ศักดิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ได้รับการอบรม
๔๕	นายศุภชัย อินทะนุ	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	ได้รับการอบรม
๔๖	นายชินกร จันแดง	นักวิชาการศึกษา	ได้รับการอบรม
๔๗	น.ส.ธัญญารัตน์ อูบสาแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชี	ได้รับการอบรม
๔๘	จำเอนกรวิทย์ ปวงคำ	เจ้าพนักงานธุรการ	ไม่ได้รับการอบรม
๔๙	น.ส.อัจฉรา ชุ่มเมืองเย็น	เจ้าพนักงานพัสดุ	ได้รับการอบรม
๕๐	นางสมอ กิ่งแก้ว	ครู	ได้รับการอบรม
๕๑	นางปนอม ดิปะตัง	ครู	ได้รับการอบรม
๕๒	นางดวงพร เงินปา	ครู	ได้รับการอบรม
๕๓	น.ส.สุภารัตน์ นาระต๊ะ	ครู	ได้รับการอบรม
๕๔	นางอชรา อินตาพรหม	ครู	ได้รับการอบรม
๕๕	นายปวัฒน์นา สุภาวดี	ครู	ได้รับการอบรม
๕๖	น.ส.ชุตติกาญจน์ สุทธิสม	ครู	ได้รับการอบรม
๕๗	นางทัศนพร จักรสาร	ครู	ได้รับการอบรม
๕๘	น.ส.อังคณา ทองคำ	ครู	ได้รับการอบรม
๕๙	นางสายสุณี โกเสนต์อ	ครู	ได้รับการอบรม
๖๐	นางเพลินพิศ มหารรรณ	ครู	ได้รับการอบรม
๖๑	น.ส.เทียมตา มงคล	ครู	ได้รับการอบรม
๖๒	น.ส.สาวิตรี เชื้อเมืองพาน	ครู	ได้รับการอบรม
๖๓	นางณัฐธัญญา วันดี	ครู	ได้รับการอบรม
๖๔	นางวิวิทย์พร แก้วบุญเรือง	ครู	ไม่ได้รับการอบรม
๖๕	น.ส.ณิชากุล หล้าตั้ง	ครู	ไม่ได้รับการอบรม
๖๖	นางเยาวลักษณ์ ไชยา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ได้รับการอบรม
๖๗	นางบัวผัด สุขโน	ผู้ดูแลเด็ก	ได้รับการอบรม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๖๘	น.ส.มีศยา หลียา	ผู้ดูแลเด็ก	ได้รับการอบรม
๖๙	น.ส.รัตติกาล ยืนยงแสน	ผู้ดูแลเด็ก	ได้รับการอบรม
๗๐	นางพัชรินทร์ ขวัญใจ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ	ได้รับการอบรม
๗๑	น.ส.กมลลักษณ์ สิงห์สุข	ผู้ดูแลเด็ก	ได้รับการอบรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
๗๒	น.ส.นลินนา ณะแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข	ได้รับการอบรม
๗๓	น.ส.นิตยา อ่อนมาก	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	ได้รับการอบรม
๗๔	น.ส.พรรณพีไล แซ่ว่าง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ได้รับการอบรม
๗๕	นายสำราญ จักรสาน	พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ	ได้รับการอบรม
หน่วยตรวจสอบภายใน			
๗๖	นายคามิน ธนาภิจิติ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ไม่ได้รับการอบรม

ผู้จัดทำข้อมูล



(นายธรรมบุญ กันทะวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้รับรองข้อมูล



(นายทัต วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

หมายเหตุ: สรุปรายชื่อบุคลากร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีจำนวน ๗๖ คน

สำเนาถูกต้อง



(นายทัต วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง